



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 4 กันยายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.แจง1.9หมื่นล้านถึงมือชุมชนโครงการ9101ฯผลดีเกินคาด...	แนวหน้า
2. คอลัมน์ เกษตรบูรณาการ: เทศกาลเลือกม้างาน	แนวหน้า
3. เดินเครื่องโครงการ'โคบาลบูรพา' เกษตรฯจัดตั้ง7สหกรณ์...	สยามรัฐ
4. สั่งบดข้าว'สต็อก'ก่อนขายป้องกันปลอมปนเพื่อบริโภค	กรุงเทพธุรกิจ
5. ภาพข่าว: คอลัมน์ ที่นี้ กม.4.5: ผลักดัน	คม ชัด ลึก
6. คอลัมน์ หมายเหตุประเทศไทย: ล้มเชื่อไฟฟ้าสตึงม่นม	ไทยรัฐ
7. ชงกรม.ของบกลาง2พันล. ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรน้ำท่วม	โพสต์ทูเดย์
8. ภาพข่าว: คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ: สร้างความมั่นใจ	สยามรัฐ
9. มั่นใจคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิช่วยน้ำท่วม	เดลินิวส์
10. ภาพข่าว: กั้นน้ำทะเล	สยามรัฐ
11. พต.ร่วมพัฒนาที่ดิน'สปก.สระแก้ว'มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพดินช่วยเกษตรกรผู้ยากไร้	แนวหน้า
12. กรมหมอดินโชว์ความสำเร็จของ จ.สตูล ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกในสวนปาล์มน้ำมัน	มติชน
13. สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด บริหารจัดการสหกรณ์ แบบเครือข่ายเยี่ยมงม...	มติชน
14. กตส.ผุดนวัตกรรมSmart Member ตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์แบบReal Time	สยามรัฐ
15. วัดใจรัฐบาลเปิดที่สปก. เพื่อประโยชน์ชาติหรือเอื้อนายทุน	โพสต์ทูเดย์
16. นมวัวแดงจัดส่งถึงบ้าน	ข่าวสด
17. มั่นใจยางแตะ60บาทกยท.ชี้ปัจจัยใน-นอกประเทศหนุนแนวโน้มดีขึ้น	แนวหน้า

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อ : สศก.แจง1.9หมื่นล้านถึงมือชุมชนโครงการ9101ฯผลดีเกินคาด...

วันที่ 4 กันยายน 2560

ฉบับที่ : 13283 หน้า : 8

# สศก.แจง1.9หมื่นล้านถึงมือชุมชน

## โครงการ9101ฯผลดีเกินคาด-เกิดกองทุนกว่า8พันแห่ง

**นางสาวจริยา สุทธิไชยา** เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า หลังจากทีคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน วงเงินงบประมาณ 22,752.50 ล้านบาท ในพื้นที่ 9,101 ชุมชนทั่วประเทศ หรือเฉลี่ย ชุมชนละ 2.5 ล้านบาท ขณะนี้ชุมชนทั้ง 9,101 ชุมชน ได้เสนอโครงการจำนวน 24,760 โครงการ วงเงิน 20,054.62 ล้านบาท ทางคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ พิจารณา และอนุมัติโครงการแล้ว จำนวน 24,168 โครงการ คิดเป็นวงเงิน 19,867.20 ล้านบาท หรือ 99.07% จากวงเงินที่ชุมชนเสนอ ซึ่งสำนักงานฯ ประมาณโอนเงินงบประมาณลงถึงชุมชนแล้วทุกโครงการ

โดยชุมชนได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 18,924.98 ล้านบาท คิดเป็น 95.26% ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ แบ่งเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ 9,793.93 ล้านบาท และค่าจ้างแรงงาน 9,131.05 ล้านบาท เฉลี่ยค่าจ้างที่ได้รับ 2,650 บาท/คน ทั้งนี้ ชุมชนต่างๆ ได้ดำเนินกิจกรรมคืบหน้าแล้วกว่า 75% ของแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ชุมชนเสนอตามความต้องการด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คิดเป็นสัดส่วนมากที่สุด 35.19% จำนวน 8,505 โครงการ งบประมาณ 10,572.39 ล้านบาท เช่น การทำปุ๋ยหมัก



จริยา สุทธิไชยา

จากมูลสัตว์ วัวขี้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คาดว่าชุมชนที่ทำปุ๋ยจะมีเงินจากการจำหน่ายปุ๋ยประมาณ 3-5 แสนบาท/ชุมชน 2) ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช 20.87% จำนวน 5,043 โครงการ งบ 3,157.92 ล้านบาท เช่น การปลูกพืชตระกูลถั่ว พืชผักไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเห็ด หรือทำเกษตรผสมผสาน

3) ด้านปศุสัตว์ 14.37% จำนวน 3,474 โครงการ 2,044.07 ล้านบาท กิจกรรมการไถพรวนเมือง หมูหลุม และเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งคาดว่าชุมชนที่จำหน่ายไข่ไก่จะมีเงินจากการจำหน่ายประมาณ 6-8 แสนบาท/ชุมชน 4) ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 12% จำนวน 2,900 โครงการ 1,221.43 ล้านบาท เช่น แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารกล้อง ก๋วยเตี๋ยวตากผลิตพริกแกง 5) ด้านประมง 10.74% จำนวน 2,596 โครงการ 1,387.27 ล้านบาท เช่น การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงปลานิล การเลี้ยงกบ ในบ่อดิน/ในกระชัง 6) ด้านฟาร์ม

ชุมชน 3.95% จำนวน 954 โครงการ 1,007.15 ล้านบาท 7) ด้านการจัดการศัตรูพืช 1.83% จำนวน 442 โครงการ 231.51 ล้านบาท เช่น การทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา

บิวเวอเรีย 8) ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน 0.88% จำนวน 212 โครงการ 225.98 ล้านบาท เช่น การปลูกปอเทือง 9) ด้านการเกษตรอื่นๆ 0.17% จำนวน 42 โครงการ 16.40 ล้านบาท เช่น การตลาดสินค้าเกษตรชุมชน

นางสาวจริยา กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในชุมชนทั่วประเทศประมาณ 17,000 ล้านบาท และต่อยอดในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป ซึ่งขณะนี้ก็มีกองทุนที่เกิดขึ้นอย่างน้อยใน 8,828 ชุมชน ที่จะบริหารโครงการให้เกิดรายได้หมุนเวียนเกิดขึ้นในชุมชน อย่างไรก็ตาม สศก.ได้สำรวจความคิดเห็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพบว่า เกษตรกร 96.12% พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดต่อโครงการในภาพรวม แต่มีความเห็นว่าช่วงเวลาในการให้ชุมชนเสนอโครงการนั้นสั้นเกินไป ทำให้ยังขาดรายละเอียดหรือความครบถ้วนของโครงการ และช่วงเวลาปฏิบัติงานโครงการอยู่ในฤดูฝนกระทบการทำกิจกรรมบางอย่างไม่สามารถทำได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ สศก.มีแผนลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง

## เกษตรบูรณาการ

### เทศกาลเลือกจ้างงาน

หลังจากที่มีการเสนอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ กันยกใหญ่ ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงเกษตรฯ ไล่เลียงมาถึงระดับอธิบดีอย่างน้อย 3 กรม ที่เป็นการแต่งตั้งที่ไม่ธรรมดา เพราะไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่มีการเกยยิบตาข้าราชการซึ่งก็มีทั้ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ และล่าสุดมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการอธิบดี **นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข จากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์** มาเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร งานนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา หากมองเผินๆ คงไม่มีอะไร แต่หากมองในเชิงลึกก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดา เพราะนั่นเป็นเหมือนการเตือนกลางๆ ในส่วนอธิบดีที่เลือกว่าหากผลงานยังไม่เข้าตา อาจมีเด็งดิ่งกันอาจเป็นไปได้

มาถึงวันนี้ ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องที่ต้องจับตามอง เพราะหลังจากที่มีการโยกย้ายอธิบดีบางกรมออกไปอย่างไม่ปกติ ตามหลักปกติจะมีการแต่งตั้งคนใหม่จากแข่งของ

ผู้ตรวจราชการ ที่แต่งตั้งรอเอาไว้แล้ว รอไปนั่งในตำแหน่งอธิบดีได้ทันที แต่ปีนี้ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการมีการเกยยิบก่อนข้างเยอะและมีการสลับสับเปลี่ยนหาตำแหน่งลงไปแล้วบางส่วน ซึ่งยังมีเหลือตำแหน่งผู้ตรวจราชการอีก 4 ตำแหน่งที่มีอยู่ และตำแหน่งที่ยังว่างจากการเกยยิบและถูกแต่งตั้งไป



วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข



เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

เป็นอธิบดีกรมที่ว่างลงบางส่วน สรุปว่า ณ เวลานี้ มีตำแหน่งผู้ตรวจราชการว่างลงที่ต้องสรรหาใหม่วันนี้มี 8 ตำแหน่ง และมีตำแหน่งอธิบดีที่ยังว่างกันอยู่ อีก 3 คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ และกรมชลประทาน ที่คนปัจจุบันต้องเกยยิบตาอายุราชการไป

แต่ที่สำคัญ คือ วันนีรัฐมนตรีเกษตรฯ ที่ชื่อ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เลือกที่จะไม่แต่งตั้งคนใน 3 กรมที่ยังว่างมาจากในสวนผู้ตรวจราชการที่แต่งตั้งรอ โดยสับดาห้ที่ผ่านมา ว่ากันว่ากระทรวงเกษตรฯ มีการประกาศรับสมัครทั้งตำแหน่งท่านอธิบดีใหม่ 3 ตำแหน่ง

และผู้ตรวจราชการที่ยังว่างลงอีก 8 ตำแหน่ง งานนี้ ในส่วนกรมชลประทานว่ากันว่า ปิดประตูตายได้เลยยังไม่เสียก็คนกรมชลประทานมาจากระดับรองอธิบดี แม่นแท้แน่นอน ส่วนใครจะทำวมเพราะบุญหล่นทับต้องรอดอีกไม่กี่วันข้างหน้า ส่วนที่เหลือคือกรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ ก็น่าจะมาจากระดับรองๆ ที่ชอบเลื้อยขาเก้าอี้คนเดิมๆ

แต่ยังไงเสียใครจะดีเด่น ทำวมเพราะบุญหล่นทับ หรือเด่นเพราะผลงานก็ตามสุดท้ายคือการวัดกันคนเลือกจ้างงานว่าจะเลือกใครทำงาน เพราะ “ปลัดเกษตรฯ คนใหม่อย่างท่าน **“เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ”** ที่เพิ่งตั้งมาก็ทำงานได้เพียง 1 ปี ก็ต้องเกยยิบตาอายุราชการไป สุดท้ายก็อยู่ได้แค่วางระบบ แต่คนที่ต้องทำงานต่อไป คือทีมที่ถูกเลือกขึ้นมาใหม่ ที่รับช่วงสางต้องงาน ให้สำเร็จในอนาคตเพราะงานจะสำเร็จได้ต้องอยู่ที่คนที่วัดจากผลสัมฤทธิ์ ของงานด้านการพัฒนา ขับเคลื่อนภาคเกษตรให้เกษตรกรไทยกินดีอยู่ดี ไม่ใช่อยู่ที่ดูจากการสร้างภาพ ให้ดูดี แต่เกษตรกรไทยแย่งเหมือนปัจจุบันวันนี้ถึงเทศกาลเลือกจ้างงาน ต้องวัดใจท่านผู้นำว่าจะนำพาภาคเกษตรอย่างไร เพราะว่ามันว่า งานนี้มีนักวิ่งก่อนข้างเยอะ....สวัสดิ์

ราชดำเนิน

## เกษตรฯจัดตั้ง7สหกรณ์รวมกลุ่มเกษตรกรสร้างอาชีพมั่นคง

## เดินเครื่องโครงการ'โคบาลบูรพา'

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำเนินโครงการ "โคบาลบูรพา" หนุนเกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว เลี้ยงปศุสัตว์แทน ลดปัญหาภัยแล้ง หวังเพิ่มฐานการผลิตโคเนื้อสู่ระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อของภาคตะวันออก

กษ.: พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพาว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน และจังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการ "โคบาลบูรพา" เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมไปเลี้ยงปศุสัตว์โดยส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ยึดคืนตามคำสั่ง คสช. ที่ 36/2559 ซึ่งเป็นพื้นที่มี

ศักยภาพในการเลี้ยงสัตว์โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองแห่งปศุสัตว์ "โคบาลบูรพา" เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งและลักษณะพื้นที่เหมาะสม เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้ออย่างครบวงจร สามารถเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก ลดการนำเข้าเนื้อสัตว์และการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย และสร้างโอกาสในการผลิตเนื้อโคส่งออกตลาด AEC ในอนาคตต่อไป

ด้าน นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โครงการโคบาลบูรพา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการระดับพื้นที่คัดกรองเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ตามเป้าหมายที่วางไว้จำนวน 6,100 ราย ส่วนเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือก เพราะผู้สนใจสมัครเกินเป้าหมาย

ที่วางไว้ โครงการจะทำการขึ้นบัญชีไว้ในลำดับต่อไปในด้านการดำเนินการจัดสร้างแปลงหญ้าอาหารสัตว์ได้ดำเนินการแล้ว 1,020 ไร่ แปลงพืชอาหารสัตว์จำนวน 3,060 ไร่ ส่วนจัดสร้างคอกโค คอกแพะ และบ่อน้ำ กรมปศุสัตว์ได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร อยู่ระหว่างการโอนเงินให้กับองค์กรเกษตรกรการส่งมอบแม่โคเนื้อให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 30,000 ตัว อยู่ระหว่างการขออนุมัติกระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการการจัดหาสัตว์ ตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและโปร่งใส โดยจะเริ่มส่งแม่โคเนื้อให้เกษตรกรใน 3 อำเภอพร้อมกันในเดือนตุลาคม 2560

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวอีกว่า ขณะนี้การจัดตั้งสหกรณ์ "โคบาลบูรพา" เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ได้มีการดำเนินการแล้วใน 7 แห่ง ได้แก่ 1.สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาอรัญประเทศ จำกัด

2.สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาวัฒนา จำกัด 3.สหกรณ์ปศุสัตว์โคบาลบูรพาโคกสูง จำกัด 4.สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร (คทช.) จำกัด 5.สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอรัฐประเทศ (คทช.) จำกัด 6.สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง (คทช.) จำกัด และ 7.สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเย็น (คทช.) จำกัด ทั้งนี้ โครงการนี้ จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในจังหวัดสระแก้วได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูโดยการเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตรอื่นในพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว์ให้สามารถประกอบอาชีพปศุสัตว์โดยมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน และการเพิ่มแม่โคเนื้อพันธุ์ดี กว่า 120,000 ตัว ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะเป็นการนำร่องและเพิ่มฐานการผลิตโคเนื้อเข้าสู่ระบบการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโคเนื้อของภาคตะวันออกเพื่อเป็นที่ต้องการของตลาดประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศลาวและสู่อาเซียนในอนาคตต่อไป

# ส่งบดข้าว 'สต็อกกรัฐ' ก่อนขาย ป้องกันปลอมปนเพื่อบริโภค

กรุงเทพธุรกิจ ● "ฉัตรชัย" ส่งบดข้าวเน่าในโกดัง  
รัฐบาลก่อนขาย ป้องกันนำไปผสมข้าวดีให้คนกิน  
กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการขนส่งจนถึงแปรรูป  
พร้อมรายงานเส้นทาง-วันเวลาขนย้าย ระบุระบาย  
ข้าวใกล้หมดภายในเวลา 3 ปี เล็งประมูลล็อตสุดท้าย  
5.2 แสนตัน

การประมูลข้าวเสื่อมคุณภาพในโกดังของรัฐ  
ที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำลังจะ  
มีการเปิดประมูลอีกครั้ง ยังคงมีข้าวตกค้างอีกกว่า  
5.2 แสนตัน หลังจากถูกศาลสั่งอายัดภายใต้เงื่อนไขต้อง  
นำเข้าสู่อุตสาหกรรม อาหารสัตว์หรือพลังงานเท่านั้น  
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานอนุกรม  
พิจารณาการระบายข้าว เปิดเผยว่าจากการหารือ  
ต่างประเทศในเวทีต่างๆ ทุกฝ่ายเห็นไปในทางเดียวกันว่า  
กลไกราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกจะเชื่อมโยงถึงกันหมด  
เป็นเรื่องปกติที่ราคาอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตาม  
สถานการณ์ขณะนั้น

ส่วนข้าวในช่วงที่ไทยเปิดรับจำนำทุกเมล็ด ราคาที่  
ตกต่ำไม่เป็นไปตามกลไกการตลาดเป็นเพราะนโยบาย  
ของไทย จะเห็นได้จากการเป็นผู้ส่งออกมากที่สุด  
ในโลก 8-9 ล้านตันต่อปี และมีสต็อกมากถึง  
18 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็น 2-3 เท่าของการส่งออก  
แต่ละปี อีกทั้งยังมีการผลิตใหม่ที่ออกสู่ตลาด

อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงเกรงว่าหากปริมาณข้าวเหล่านี้  
ปล่อยออกสู่ตลาด จะกระทบกับราคาและเป็นการ  
ทำลายกลไกการตลาดทั้งหมด

"ผมฟังการวิจารณ์แล้วก็อึ้ง แต่สถานการณ์  
ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นเมื่อไทยประกาศว่าในขณะนี้  
สามารถระบายข้าวหมดแล้ว ราคาในตลาดเพิ่มขึ้น  
ทันที จะมีที่เหลืออยู่บ้างก็ไม่มาก คิดว่าจะระบายได้  
ทั้งหมดภายในปีนี้และจะไม่ให้กระทบกับราคาข้าว  
ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงสิ้นปี" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว  
ทั้งนี้จากสต็อกข้าว 18 ล้านตัน มี 2.2 ล้านตัน

อ่านต่อหน้า 13

## ต่อจากหน้า 16

### ส่งบดข้าว

ที่ต้องระบายเป็นข้าวสำหรับภาคอุตสาหกรรม  
หมายถึงเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และ  
พลังงาน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการไป  
แล้วทั้งหมด แต่ต่อมามีอำนาจศาลปกครอง  
สั่งระงับไว้ ในช่วงต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านม  
าปัจจุบันศาลเลิกระงับแล้ว ในขณะนี้จึงอยู่  
ระหว่างทยอยขนย้ายออกจากโกดัง และเปิด  
ประมูลข้าวที่เหลือประมาณ 5.2 แสนตัน

อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวเหล่านี้  
จะไม่วนกลับสู่กลุ่มข้าวเพื่อบริโภค จึงเป็น  
หน้าที่ขององค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร  
(อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อคส.) ที่  
เป็นเจ้าของโกดัง โดยที่ข้าวอยู่ในโกดังของ  
อคส.มากกว่า จึงกำหนดหลักเกณฑ์การ  
ขนย้ายข้าวอย่างรัดกุม ระบุต้องทำบัญชีการ  
ขนส่งข้าวแต่ละครั้ง มีแผนเส้นทางการเดินทาง  
แจ้งเวลาแต่ละจุดที่รถผ่าน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
หรือทหารคอยอำนวยความสะดวก

ที่สำคัญข้าวที่ออกจากโกดังต้องบดละเอียด  
ก่อนทุกเมล็ด เพื่อป้องกันนำกลับเข้ามาภาค  
การบริโภค ทั้งหมดจะมีคณะกรรมการคอย  
ตรวจสอบและติดตามตลอดระยะเวลาการขนส่ง  
แม้ว่าข้าวดังกล่าวจะถูกขายต่อไปยังบริษัท  
ที่ 3 ก็ต้องมั่นใจว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อภาค  
อุตสาหกรรมเท่านั้น

"ที่ต้องรอบคอบเรื่องการระบายข้าวออก  
จากโกดัง เพราะบางโกดังที่ถูกประมูลไปมี  
ข้าวที่สามารถรับประทานได้รวมอยู่ด้วย แต่  
ที่ต้องระบายออกไปในลักษณะอาหารสัตว์ก็  
เพราะข้าวส่วนนี้เปิดประมูลไปแล้ว 3 รอบไม่มี  
คนซื้อ"

ดังนั้นหากเก็บไว้นานวันไปคุณภาพจะ

ยิ่งแย่งลง ค่าเก็บรักษาสูงเกินไปกลายเป็นภาระของรัฐบาล หลายคนบอกหากขายไม่ได้ให้เอาไปทิ้ง แต่ทำอย่างนั้นไม่ได้จะก็โดนว่าไม่รักษาผลประโยชน์เพื่อพิจารณาแล้วคิดว่าขายแบบยกคลังไปเลย แต่ข่าวนี้ก็ยังมีส่วนที่ดีอยู่เลยต้องบดเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม”

พล.อ. ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบการระบายข้าวในโครงการรับจำนำให้ได้ จึงเชิญนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในขณะนั้นมาหารือถึงแผนระบายข้าวมีเป้าหมายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้นที่สุด แต่ได้รับคำตอบว่าข้าวมีจำนวนมากเกินไป การระบายข้าวจะเป็นปัญหากับตลาดข้าวทั้งระบบ หากสามารถทำได้สำเร็จใน 3 ปีถือว่าเก่งแล้ว

“มาถึงวันนี้การระบายข้าวดังกล่าวถือว่าประสบผลสำเร็จใน 3 ปีพอดี เหลือในโกดังอีกเพียงเล็กน้อย 5 แสนตันเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในเร็ววันนี้โดยจะใช้หลักเกณฑ์เดิมคือบดให้เข้าสู่ภาคอาหารสัตว์ทั้งหมด”

ทั้งนี้เป็นความพยายามของรัฐบาลที่มาแก้ปัญหา เช่นเดียวกับสินค้าเกษตรอื่น กรณีสต็อกยางกว่า 3 แสนตัน ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ในขณะนั้นการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ได้ระบายหมดแล้ว เหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่คาดว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อตลาดภาพรวม

อย่างไรก็ตาม ที่เห็นว่าเศรษฐกิจของไทยยังไม่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทุกคนมองเฉพาะเศรษฐกิจในเขตเมืองใหญ่ๆ ซึ่งที่ผ่านมามีเติบโตมากโดยเป็นผลมาจากธุรกิจที่ไม่ถูกต้องทำตามกฎหมาย เมื่อรัฐบาลเข้ามาจัดระเบียบสังคมเงินหมุนเวียนในส่วนนี้ได้หายไป ดังนั้นการจับจ่ายใช้สอยจึงไม่คึกคักเหมือนเก่า แต่หากมองเศรษฐกิจตามชุมชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่จะมีเงินหมุนเวียนมากขึ้น

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 4 กันยายน 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5793

Col.Inch: 11.89 Ad Value: 26,158

ภาพข่าว: ที่นี้ กม.4.5: ผลักดัน

หน้า: 10(บนขวา)

PRValue (x3): 78,474

คลิป: สีสี่



ผลักดัน- พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ  
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็น  
ประธานเปิดงาน “ของดีจาก  
ชายแดนใต้” ครั้งที่ 10 เพื่อ  
ผลักดันเศรษฐกิจ 4 จังหวัด  
ชายแดนภาคใต้ จำหน่ายสินค้า  
คุณภาพ โดยมี กมลวิศว์ แก้ว  
แฝก ผอ.อ.ต.ก. และศุภณัฐ  
สิรินทวิเนติ เลขานุการศูนย์  
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน  
ภาคใต้ ต้อนรับ ที่บริเวณตลาด  
อ.ต.ก. เขตจตุจักร กทม.





## ลมเปลี่ยนทิศ

# หมาเหตูประเทศไทย

**โครงการ โรงไฟฟ้าเขื่อนสตึงม่นัม 24 เมกะวัตต์** ของ **กระทรวงพลังงาน** และ **การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ** ที่อ้างว่า **เพื่อผันน้ำไปใช้** ใน **ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)** มูลค่ากว่าล้านบาท แต่ **ไม่รวมการลงทุนในโครงการต่อเนื่องอีกหลายหมื่นล้านบาท** เช่น ระบบส่งน้ำจากเขื่อนมายังอ่างเก็บน้ำประแสร์ สายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากเขื่อนมาไทย การสร้างอ่างเก็บน้ำใหม่เพื่อเก็บน้ำที่ผันมาจากเขื่อนสตึงม่นัม

รวมเบ็ดเสร็จ อาจต้องลงทุนเป็นแสนล้านบาท เพื่อแลกกับไฟฟ้า 24 เมกะวัตต์ และ น้ำฟรี 300 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี แถมยังต้อง ฝากอนาคต EEC ไว้กับกัมพูชา อีกด้วย

ผมเขียนถึงเรื่องนี้ไปสองครั้ง ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็รู้สึกโล่งอกเมื่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีเกษตรฯ ให้สัมภาษณ์ว่า การผันน้ำจากเขื่อนสตึงม่นัมของกัมพูชา เพื่อมาใช้ในภาคตะวันออก ขณะนี้ **ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้ว** เพราะ **กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบที่จะให้ กรมชลประทาน เข้าไป สร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรฯ ได้แล้ว** ทั้งเขตอุทยานและป่าสงวน

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า โครงการนี้จะบรรจุอยู่ใน **แผนงบประมาณปกติปี 2561-2562** (ไม่ต้องใช้งบพิเศษ) หากสามารถสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ดังกล่าวได้ **จะมีน้ำเพียงพอต่อภาคการเกษตรได้ในอีก 12 ปีข้างหน้า** มากกว่าน้ำที่จะผันมาจากกัมพูชาเยอะ

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า การตัดสินใจครั้งนี้ไม่กระทบกับแผนของ **กระทรวงพลังงาน** ในการก่อสร้าง **โรงไฟฟ้าเขื่อนสตึงม่นัม** เป็นคนละส่วนกัน **การผันน้ำของกระทรวงเกษตรฯ จากเขื่อนดังกล่าว**

**ไม่ได้ผูกติดกับแผนนี้** ก็หวังว่า **กระทรวงพลังงาน จะเข้าใจตรงกันนะ** และ **ไม่น่าไปอ้างอีกว่า สร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผันน้ำให้อีสซี**

ในขณะที่ **คุณสมเกียรติ ประจำวงษ์** รองอธิบดีกรมชลประทาน ก็ออกมาแถลงยืนยันเช่นเดียวกันว่า **โครงการผันน้ำจากเขื่อนสตึงม่นัมในกัมพูชา เพื่อนำมาใช้ในอีสซี "เป็นผลพลอยได้"** จากการก่อสร้าง **โรงไฟฟ้าเขื่อนสตึงม่นัม** ของ **กระทรวงพลังงาน**

ก็แสดงว่าเรื่องราวที่ **กระทรวงพลังงาน** กล่าวอ้างมาตลอดว่า **จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าเขื่อนสตึงม่นัม เพื่อผลิตไฟฟ้าเพียง 24 เมกะวัตต์** และขายให้ไทยในราคาแพง หน่วยละ 10.75 บาท **เพื่อต้องการ "น้ำฟรี"** จากกัมพูชาปีละ 300 ล้าน ลบ.ม. **ไปให้อีสซีใช้** ส่วนโรงไฟฟ้าและเขื่อนถือเป็นผลพลอยได้ **ก็ไม่ใช้เรื่องจริง**

เรื่องราวที่ **พล.อ.ฉัตรชัย** รัฐมนตรีเกษตรฯ แถลง และ **คุณสมเกียรติ** รองอธิบดีกรมชลประทาน แถลง **ตรงกันข้ามกับที่กระทรวงพลังงาน** แถลงตอบโต้ข้อเขียนของผม ที่เขียนถึงในเรื่องนี้ ก็ต้องดูต่อไปว่า **กระทรวงพลังงาน** และ **กฟผ.** จะดันทุรังสร้าง **โรงไฟฟ้าเขื่อนสตึงม่นัม** ต่อไปหรือไม่ เพราะ **หมดข้ออ้างเรื่องน้ำฟรี 300 ล้าน ลบ.ม. เพื่ออีสซีแล้ว**

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ **พล.อ.ฉัตรชัย** และ **กรมชลประทาน** ที่มีมติเห็นชอบให้ **สร้างอ่างเก็บน้ำของตนเอง** ในอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนที่อุดมด้วยแหล่งน้ำ **เป็นน้ำของตนเอง ไม่ต้องไปขอฟรีจากใคร** วันไหนเขาไม่ให้เงินมากก็ลำบาก การสร้างอ่างเก็บน้ำในอุทยานแห่งชาติและป่าสงวน **ไม่จำเป็นต้องสร้างเป็นเขื่อนขนาดใหญ่** แต่สร้างเป็นเขื่อนเล็กๆ อ่างเล็กๆจำนวนมากให้เข้ากับระบบนิเวศ และเชื่อมต่อทุกอย่างให้น้ำเชื่อมถึงกันหมด **เพื่อป้องกันน้ำท่วมและเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง** ลงทุนครั้งเดียวได้สองประโยชน์ และไม่ต้องไปยืมจมูกใครหายใจ

**ประเทศที่เจริญแล้ว** เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป เขาก็ทำกันแบบนี้ ลงทุนไม่กี่หมื่นล้านบาท ได้อ่างได้น้ำของตนเองดีกว่าไปลงทุนเป็นแสนล้านเพื่อขอน้ำฟรีจากกัมพูชาปีละ 300 ล้าน ลบ.ม. **ไม่รู้คิดกันได้อย่างไร**

ถ้ารัฐบาล มีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ **อย่างที่กระทรวงเกษตรฯ ตกกลงกับ กระทรวงทรัพยากรฯ** ผมเชื่อว่า **ประเทศไทยไม่มีวันขาดน้ำแน่นอน** ไม่ว่าภาคตะวันออก อีสซี หรือภาคไหนๆ.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

# ชงกรม.ของบกลาง2พันล. ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรน้ำท่วม

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรฯ เตรียมชง กรม.ของบกลาง 2,200 ล้าน ฟื้นฟูเกษตรกรน้ำท่วมฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรน้ำท่วม 5,000

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า เตรียมเสนอเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอใช้งบกลาง 2,295 ล้านบาท ฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในโครงการ 9101 เพื่อการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า มีเกษตรกรที่เสียหาย 4.5 แสนครัวเรือน 43 จังหวัด สำหรับโครงการนี้จะช่วยเหลือเพื่อ

ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร เฉลี่ยครัวเรือนละ 5,000 บาท แล้วแต่ชนิดกิจกรรมที่เลือก ทั้งหมดจะเป็นเกษตรกรที่ผ่านการประชาคมในพื้นที่แล้ว โดยแนวทางการช่วยเหลือจะใช้แนวทางภายใต้โครงการ 9101 ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งให้เงินชุมชนละ 2.5 ล้านบาท ในการพัฒนาอาชีพ

ทั้งนี้ การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าเพิ่มรายได้ที่ขาดหายไปจากผลผลิตที่ค้ำเสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งงบจะจำกัดใน 4 กิจกรรม คือ การปลูกพืชอายุสั้น พืชเพื่อเป็นอาหาร พืชแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ และการแปรรูปอาหาร ■

## สังคม สยามรัฐ



◆ สร้างความมั่นใจ...อุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง นำทีมเจ้าหน้าที่กรมประมง กรมวิชาการ และกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตลาดไท ตามแผนบูรณาการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ ในตลาดสดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสารทจีน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันก่อน

## มั่นใจคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิช่วยน้ำท่วม

นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง กล่าวว่า กรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมในการระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านทางคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ สามารถระบายน้ำได้ถึง 100 ลบ.ม./วินาที โดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่สุดที่กรมชลประทานใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ขนาดกำลังการสูบเครื่องละ 25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง สูบน้ำจากคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิที่ต่อเนื่องกับคลองลำโรงไปยังสะพานระบายน้ำข้ามถนนสุขุมวิท(สายเก่า) และคลองชายทะเลออกสู่ทะเล ที่ ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยสถานีสูบน้ำดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร

นอกจากนี้คลองระบายน้ำสุวรรณภูมิยังช่วยในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างอย่างเป็นระบบ สามารถตัดยอดน้ำเหนือที่หลากเข้าสู่พื้นที่ในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ผ่านทางคลองชัยนาท-ป่าสัก เข้าสู่คลองระพีพัฒน์ แล้วระบายน้ำผ่านคลองพระองค์ไชยานุชิตลงสู่พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร และใช้สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ รวมถึงสถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองชายทะเลเพื่อสูบน้ำลงสู่ทะเลในที่สุด ซึ่งในปีนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือ โดยมีการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง และได้มีการพร่องน้ำในปริมาณ

ที่เหมาะสมรองรับฝนที่จะตกหนักในพื้นที่และน้ำเหนือที่จะไหลหลากลงมา ช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2560 ไว้เรียบร้อยแล้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 กล่าวด้วยว่า คลองระบายน้ำสุวรรณภูมินอกจากจะใช้ประโยชน์ในการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมแล้ว ยังใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรหรือกิจกรรมอื่นในบริเวณใกล้เคียง ถนนตามแนวคันคลองยังใช้เป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนสุขุมวิท-เทพารักษ์ และถนนบางนา-ตราด ทำให้สามารถช่วยลดปัญหาการจราจรของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาค่อนข้างมากและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อสนามบินสุวรรณภูมิเปิดดำเนินการรวมทั้งยังช่วยเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและระบบนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย.



●กั้นน้ำทะเล็ก...กรมชลประทาน ร่วมกับกองทัพบกและองค์กรท้องถิ่น ระดมกำลังซ่อมแซมจุดกั้นน้ำทะเล็ก (Big Bag) ป้องกันน้ำทะเล็กเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรกว่า 1,000 ไร่ หลังเกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงสู่ลำห้วยหลายแห่ง โดยเฉพาะคลองม่วง บริเวณปากคลองชม จ.นครสวรรค์ ที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

# พต.ร่วมพัฒนาที่ดิน'สปก.สระแก้ว'

## ● มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพดินช่วยเกษตรกรผู้ยากไร้

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้ว เป็นหนึ่งจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 36/2559 โดยเบื้องต้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบเอกสารที่ดิน ส.ป.ก. ที่ยึดคืนตามคำสั่งดังกล่าว มาจัดสรรให้เกษตรกรที่ยากไร้ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว 303 ราย 3,342 ไร่ 10 แปลง โดยมอบให้แก่ประธานสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง อรัญประเทศ วัฒนานคร และวังน้ำเย็น รวม 4 สหกรณ์

ทั้งนี้ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้วได้ร่วมวางแผนดำเนินการใช้ข้อมูลแผนที่ Agri-Map ตรวจสอบความเหมาะสมของดินและให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต คือ เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ให้แก่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์นำไปปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ณ พื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวอีกว่า จากมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในพื้นที่ ส.ป.ก. โดยมีขอบด้วยกฎหมาย กรมพัฒนาที่ดินได้มีส่วนร่วมวางแผนดำเนินการ โดยใช้ข้อมูลแผนที่ทรัพยากรดิน แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่กลุ่มชุดดินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์สภาพดินปัญหาต่างๆ และวางแผนการจัดการพื้นที่เพื่อการ

วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เป็นเครื่องมือบริหารจัดการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการวางแผนและประเมินผลการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) โดยนำข้อมูลขอบเขตแปลงที่ยึดคืนจาก ส.ป.ก. ใช้ในการวางแผนข้อมูลดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน อีกทั้งส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้มีความรู้และทำการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด รวมทั้งผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ สารเร่งซูเปอร์ พด. การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งการแจกจ่ายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกสำหรับปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อช่วยยึดหน้าดินช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินและรักษาสภาพแวดล้อมต่อไป

## กรมหมอดินโซว์ความสำเร็จของ จ.สตูล ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกในสวนปาล์มน้ำมัน

แก้ปัญหาการพังทลายของดินและการชะลอของน้ำในช่วงหน้าฝน พร้อมลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี

นายสุรเดช เดียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยว่า การอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นวิธีการเพื่อระงับรักษา ป้องกันดินมิให้ถูกชะล้างและพัดพาไป รวมทั้งการรักษาหน้าดินและบนผิวดินให้คงอยู่เพื่อรักษาคุณลักษณะที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหลายวิธีด้วยกัน การใช้หญ้าแฝกก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่นิยมกันเนื่องจากใช้ต้นทุนต่ำ เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้ ปัจจุบันมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวบ่อดักตะกอนทางระบายน้ำ ขอบทางเดินในไร่นา ปลูกรอบคอสะพาน ตามคูรับน้ำรอบภูเขา ที่เป็นแนวชะลอความเร็วของน้ำและดักตะกอนขวางความลาดเอียงของพื้นที่ ปลูกระหว่างแถวไม้ผล และแนวเขตถือครองที่ดิน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ในเรื่องหญ้าแฝกนี้ นอกจากจะพัฒนาให้เกษตรกรสำนึกและมั่นใจในระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูทรัพยากรดินที่เสื่อมลงใกล้ถึงจุดวิกฤตให้ได้

กลับคืนสู่สภาพที่ดีอีกครั้งหนึ่ง

นายมงคล ทองจิบ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ตำบลท่าแพ จังหวัดสตูล เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่ม แอ่งท้องกระทะ และทางระบายน้ำ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน น้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน ทำให้มีการชะล้างพังทลายของดิน พื้นที่ทำนาในหลายพื้นที่มีการปล่อยทิ้งไม่ได้ประโยชน์ จนกลายเป็นพื้นที่นาร้าง เมื่อทำนาไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควร เกษตรกรจึงได้เข้าร่วมโครงการชุดคู-ยกร่อง และทำการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยวิชาการพัฒนาที่ดินด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินสตูลใช้พื้นที่นาร้างทำการปลูกปาล์มน้ำมันควบคู่ไปกับการปลูกหญ้าแฝก การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ

เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหาการพังทลายของดินและการชะลอความเร็วของน้ำได้ดี ช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขังระยะเวลานาน เมื่อน้ำแห้งหญ้าแฝกก็รักษาความชื้นในดินได้ดีอีกด้วย รวมทั้งใบหญ้าแฝกก็สามารถตัดใบนำมาคลุมโคนต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อเก็บความชื้นและเพิ่มอินทรีวัตถุในดิน ดังตัวอย่างพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันของนายบุญศักดิ์ ลิขประภากร จำนวน 7 ไร่ บ้านปากบึง ม.10 ตำบลท่าแพ

อ.ละงู จ.สตูล เป็นหนึ่งพื้นที่ที่ปลูกหญ้าแฝกในสวนปาล์มน้ำมัน ตามโครงการฟื้นฟูป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน (หญ้าแฝก) สายพันธุ์ที่นำมาปลูกคือ พันธุ์สงขลา 3 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตได้ดี แดงกอเร็ว เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ลุ่ม มีรากยาวและปริมาณมากสามารถยึดดินได้เป็นอย่างดี ดอกเป็นหมันไม่แพร่พันธุ์กระจายในพื้นที่ใกล้เคียง มีใบมากเมื่อแตกหน่อใหม่แล้วต้นเก่าจะตาย โดยปลูกกรมชอบคู-ยกร่อง 2 แถว ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 5-10 ซม. ตลอดแปลง 7 ไร่ นอกจากนี้ การตัดแต่งกอหญ้าแฝกในแต่ละครั้ง ก็นำใบมาคลุมโคนต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มอินทรีวัตถุ เมื่อย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมัก ช่วยบำรุงให้ดินดี มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างดี

สำหรับเกษตรกรที่สนใจระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ในชุมชน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 0-2579-8515

## สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด บริหารจัดการสหกรณ์ แบบเครือข่ายโยงแมงมุม เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก ใส่ใจสังคม

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน เป็นสหกรณ์การเกษตรดีเด่นอีกแห่งหนึ่ง ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ในเรื่องของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม ที่จะเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก ทำให้สมาชิกรู้สึกถึงความเป็นเจ้าขององค์กร มีความเชื่อมั่นในหลักการสหกรณ์ สหกรณ์ใช้วิธีดำเนินการบริหารสหกรณ์ด้วยการคัดเลือกผู้นำกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน เรียกว่า “กรรมการบริหารกลุ่ม” เป็นตัวแทนสมาชิก มีการกระจายอำนาจจากกรรมการบริหารชุดใหญ่ 15 คน สู่กรรมการบริหารกลุ่ม 5 คน โดยมอบอำนาจให้กรรมการกลุ่มดำเนินการด้านต่างๆ เช่น การรับสมัครสมาชิกใหม่

การพิจารณาเงินกู้ รวมถึงด้านสวัสดิการของสหกรณ์ด้วย เรียกได้ว่าเป็นการทำงานแบบเครือข่ายโยงแมงมุม มีการทำงานเป็นทีม ส่งผลให้กรรมการบริหารกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนมากขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการช่วยเหลือสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ยังมีโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนสมาชิกและประชาชนในชุมชนอำเภอเวียงสา ได้แก่ โครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือใช้และสบู่ดำ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามอาชีพ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรธรรมชาติ และศูนย์การเรียนรู้ด้านสหกรณ์ สอนให้สมาชิก คิดเป็น ทำเป็น

แก้ปัญหาเป็น รวมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งเป็นการประหยัดต้นทุนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย การนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยไว้ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “จากความสำเร็จของสหกรณ์ฯ ได้ขยายไปสู่เยาวชนในโรงเรียนสังกัดอำเภอเวียงสา โดยการรณรงค์ให้เยาวชนเหล่านั้นมีความรู้ และความเข้าใจในอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ปลูกฝังให้ตระหนักถึงคุณค่าสหกรณ์ และการออม นำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เดินทางสายกลาง บนพื้นฐานการมีวินัยในการใช้จ่ายเงินแบบพอประมาณ นำไปสู่การมีชีวิตที่สมดุลด้วยการมีรายรับมากกว่ารายจ่าย มีเงินออม อันส่งผลให้เกิดความมั่นคงของชีวิตและครอบครัวอย่างยั่งยืน โดยขณะนี้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 44 โรงเรียนแล้ว” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าว



## กตส.ผุดนวัตกรรมSmart Member ตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์แบบReal Time

กตส.: นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดเผยว่า ภารกิจหนึ่งที่สำคัญของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือการสร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสในด้านการบริหารจัดการการเงินการบัญชีให้กับสหกรณ์โดยการเข้าไปสร้างมาตรฐานการบัญชีให้กับสหกรณ์และเข้าไปตรวจสอบบัญชีให้มีความเข้มแข็งและเป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการและทำให้สหกรณ์มีระบบการเงินและบัญชีที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ นอกจากการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแล้ว การที่สหกรณ์จะดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องสมาชิก ซึ่งถือเป็นเจ้าของสหกรณ์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ การกำกับดูแลสหกรณ์ การทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ในระยะยาว กรมฯ จึงได้พัฒนานวัตกรรม “Smart Member” ขึ้น ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได้ตลอดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการกำกับดูแลสหกรณ์ ลดความเสี่ยงการเกิดทุจริต

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวว่า ที่ผ่านมามีข่าวการทุจริตต่างๆ ในสหกรณ์เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสมาชิกไม่ได้เข้าไปตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองที่สหกรณ์เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านเวลาที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่สหกรณ์ หรือการที่ไว้วางใจให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทำธุรกรรมทางการเงินให้ จึงอาจเกิดเหตุทุจริตขึ้นได้ แอปพลิเคชัน Smart Member ที่กรมฯ พัฒนาขึ้นนี้ จึงเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกสหกรณ์ในการตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ และดูข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของตนเองได้ ผ่านสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในระบบสหกรณ์ และเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาของสมาชิกได้

# วัดใจรัฐบาลเปิดที่สปก. เพื่อประโยชน์ชาติหรือเอื้อนายทุน



สิริณี ห่วงนาค

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขอและการยินยอม หรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ พ.ศ. ...กำลังถูกมองว่าเป็นกฎกระทรวงที่ออกมาเปิดทางให้ภาคเอกชนได้เข้ามาทำกินอย่างมันปวก ด้วยการอ้างคำโต “เพื่อพัฒนาประเทศ”

ดังนั้น จึงต้องจับตามองอย่างไม่กะพริบว่า ส.ป.ก.จะเขียนออกมาอย่างไร ให้นำหนักระหว่างเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินกับเอกชนที่แสวงหากำไรอย่างไร

อย่างไรก็ตาม สมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ชี้แจงกรณีนี้ว่าการร่างกฎกระทรวงได้ยึดเอาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2560 ที่ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) มีอำนาจพิจารณาโครงการ ใน 4 กลุ่มนอกภาคเกษตรกรรมใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.ภายหลังที่คำวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2560 ระบุว่าระเบียบของ คปก. ในเรื่องทรัพย์สินกรรมชาติ ออกมาตามมาตรา 19 (12) ที่ให้อำนาจ คปก. ไปออกระเบียบอะไรก็ได้มัน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายปฏิรูปที่ดิน รัฐบาลน้อมรับคำสั่งวินิจฉัยของ

ศาลปกครองสูงสุดเพราะผูกพันทุกหน่วยงาน เมื่อศาลบอกว่า คปก.ไม่มีอำนาจอนุญาตให้มีการสำรวจ ปิโตรเลียม เหมืองแร่ และการดำเนินกิจการด้านพลังงาน ทำให้กิจกรรมนอกภาคเกษตรที่ คปก.อนุมัติไว้ต้องชะลอการทำงานประโยชน์ไป หัวหน้าจึงออกคำสั่ง คสช.ที่ 31/2560 ตามมาตรา 44 เพื่อให้อำนาจกับ คปก.พิจารณาได้ และออกกฎกระทรวงมารองรับกิจการดังกล่าว และให้ ส.ป.ก.ออกกฎกระทรวงให้เสร็จภายใน 90 วัน

อย่างไรก็ตาม ในร่างกฎกระทรวง ความตั้งใจเดิมจะแยกเป็น 4 ฉบับ แยกประเภทกิจกรรมแต่เกรงปัญหายุ่งยากจึงรวมเป็นร่างเดียว แต่เขียนไว้

ครอบคลุมกิจการตามที่คำสั่ง คสช. 31/2560 กำหนด โดยได้แยกขนาดกิจการที่จะเป็นอำนาจของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พิจารณาและขนาดกิจการที่ต้องอาศัยอำนาจคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ ส.ป.ก. เห็นว่าการขออนุญาตใช้ที่ดินเกิน 500 ไร่ หรืออายุสัมปทานเกิน 30 ปี เป็นเรื่องใหญ่และมีผลกระทบเชิงกว้างกับประชาชน จึงกำหนดให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและกรณีใช้ที่ดินน้อยกว่า อายุสัมปทานน้อยกว่า ให้เป็นเรื่องที่มาพิจารณาในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ที่มีรมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

ในร่างกฎกระทรวง ตามคำสั่ง คสช. 31/2560 ที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำเสนอ ครม. พิจารณานั้น ส.ป.ก. ระบุว่า จะให้ใช้บังคับแก่กิจการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี โดยกำหนดกิจกรรมที่จะอนุญาตตามกฎหมาย ประกอบด้วย 1.กิจการด้านพลังงาน ได้แก่ กิจการปิโตรเลียม กิจการไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานหมุนเวียน กิจการระบบโครงข่ายพลังงาน 2.กิจการด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อาจแสวงหาได้จากแหล่งอื่นนอกจากที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การทำเหมือง การสร้างทางขนส่งทรัพยากรธรรมชาติ และกิจการ

อันเกี่ยวเนื่องกับการทำเหมือง 3.กิจการอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ได้แก่ กิจการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายในระบบโทรคมนาคมที่ไม่อาจดำเนินการในพื้นที่อื่นได้ และจำเป็นต้องใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและกิจการภายใต้ นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ที่ดิน ส.ป.ก.ทั้งหมดสามารถอนุญาตได้ตามกิจการดังกล่าว ยกเว้นที่ดินพระราชทาน ที่ดินโครงการพระราชดำริ และกรณีใช้ที่ดินเกิน 500 ไร่ขึ้นไป หรือระยะเวลาสัมปทานหรือการขอใช้ที่ดินเกิน 30 ปี ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

นอกจากนี้ ในร่างกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติ ผู้ยื่นขอจะต้องมีเอกสารประกอบคำขอที่ประกอบด้วยสาระสำคัญที่แสดงถึงสิทธิ หรือหน้าที่ที่ผู้ขอใช้ประโยชน์ที่ดินได้รับตามกฎหมายอื่น ความเป็นมาของแผนงานหรือโครงการของกิจการที่แสดงถึงนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนาประเทศ มูลค่าของการดำเนินกิจการ แผนการจัดทำกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกษตรกร แผนการฟื้นฟูที่ดินและข้อเสนอหรือเงื่อนไขการเยียวยาหรือชดเชยเกษตรกรที่จะได้รับผลกระทบ

จากการใช้ประโยชน์ที่ดินตามคำขอนั้น สำหรับการเยียวยา ชดเชย เกษตรกร ให้เป็นไปตามความสมัครใจของเกษตรกร ตามข้อเสนอของผู้ใช้ที่ดิน ทั้งนี้ข้อเสนอในการใช้ที่ดินนั้น ให้มีทั้งแบบเกษตรกรที่ยังทำการเกษตรต่อได้กับไม่สามารถใช้ที่ดินได้อีก ระหว่างดำเนินกิจการนั้น แต่มีข้อสังเกตว่าร่างดังกล่าวเป็นการอนุญาตใช้ที่ดินที่มีผลกระทบต่อประชาชน แต่กลับให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณานุมัติ เพียงแต่คำสั่งจะมีผลเมื่อมีการเยียวยาหรือชดเชยตามข้อตกลงแล้วเท่านั้น

ขณะที่อัตราค่าเช่าที่ดิน ส.ป.ก.เพื่อทำกิจกรรมด้านพลังงานเหมืองแร่ และอื่นๆ ยังอยู่ระหว่างการร่างของฝ่ายกฎหมาย เนื่องจากที่ผ่านมาได้เสนอตัวเลขไปแต่หลายฝ่ายเห็นว่า ควรปรับเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพราะเป็นกิจกรรมที่มีมูลค่าทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นมีรายงานว่าอัตราค่าเช่าที่ดินเดิมที่ ส.ป.ก.คิดอยู่ที่อัตรา 3.5 หมื่นบาท/ไร่/ปี จะปรับเพิ่มเป็นเก็เปอร์เซ็นต์ จะชดเชยค่าเสียโอกาสของเกษตรกรได้จริงหรือไม่ ต้องรอดูใจจากคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาในเร็วๆ นี้ เพราะตัวเลขดังกล่าวจะเป็นส่วนที่นำมาเข้ากองทุน ส.ป.ก. และจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ได้ส.ป.ก. 4-01 ต่อไป ■

## นมวัวแดงจัดส่งถึงบ้าน

นายณรงค์ฤทธิ์ นันทภาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม “ไทย-เดนมาร์ก” เปิดเผยว่า กำลังขยายไปยังช่องทางจำหน่ายใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก คือ ช่องทางอีคอมเมิร์ซ หรือการขายผ่านออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค

ทั้งนี้มีการนำร่องขายผ่านช่องทางออนไลน์แล้วในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยทางตัวแทนจำหน่าย (เอเจนต์) นำผลิตภัณฑ์ไปขายบนเว็บไซต์ลาซาด้า และผลตอบรับดี จึงมองเห็นศักยภาพที่จะช่วยขยายตลาดได้อย่างดี จึงได้พัฒนาระบบการขายผลิตภัณฑ์บนระบบออนไลน์ในรูปแบบแอปพลิเคชัน ที่ให้ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันการซื้อขายให้ คาดว่า จะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการภายในปีนี้

ส่วนการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์จะเป็นผู้ดำเนินการให้ จากที่เป็นพันธมิตรอยู่แล้วในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมและสินค้า ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ในรูปแบบโฮม ดิลิเวอรี ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่จะเริ่มได้ในเร็วๆ นี้ ขณะเดียวกันยังเปิดกว้างให้กับทางเอเจนต์ สามารถเปิดช่องทางการขายผ่านออนไลน์ได้

# มั่นใจยางแตะ60บาท กยท.ชี้ปัจจัยใน-นอกประเทศหนุนแนวโน้มดีขึ้น

นายธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเกือบ 60 บาท ต่อถักโลกรัมแล้ว เนื่องจากราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้น และปัจจัยภายในจากมาตรการของภาครัฐที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ช่วยผลักดันให้ราคายางสูงขึ้น ประกอบกับภาคการส่งออกของไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12 สูงกว่าที่คาดหวังไว้ ขณะที่ตลาดรถยนต์ยังมีการขยายตัวถึงร้อยละ 8 ทำให้ความต้องการยางเพื่อผลิตยางล้อรถยนต์เพิ่มขึ้นมากด้วย นอกจากนี้ ฤดูฝนปีนี้มาเร็วกว่าปกติและยาวนาน ส่วนยางในบางพื้นที่ของภาคอีสานยังประสบปัญหาน้ำท่วมซึ่งจะมีผลต่อการกรีดยางได้น้อยลง

ส่วนแรงกดดันจากบริษัทรับซื้อยางจากประเทศยุโรป และญี่ปุ่น ที่จะรับซื้อเฉพาะไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ไม่ได้รับเครื่องหมาย FSC ซึ่งเป็นไม้จากการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน อย่างถูกต้องตามหลักการ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินั้น ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ในขณะนี้ จะเริ่มใช้ในปี ค.ศ.

2020 หรือ ปี พ.ศ.2563 ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เพราะเรามีมาตรการรองรับ ในเรื่องการออกมาตรฐานการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล FSC แล้ว โดยขณะนี้ได้นำร่องดำเนินการในพื้นที่สวนยาง 50,000 ไร่ และกำลังจะขยายผลไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ทั้งในสวนยางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ คาดว่าภายในระยะเวลาที่เหลือ 3 ปี จะสามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่สวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท.ได้ทั้งหมดอย่างแน่นอน

นายธีรชกล่าวต่อว่า การที่ประเทศยุโรปและญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศอื่นๆ ที่จะนำมาตรฐาน FSC มาใช้นั้น ประเทศไทยน่าจะได้รับอานิสงส์มากกว่า เพราะการใช้มาตรฐานดังกล่าว ไม่ได้บังคับใช้กับประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซียด้วย ถ้าประเทศเหล่านี้ไม่ทำการจัดการสวนยางตามมาตรฐานสากล FSC แล้ว คำสั่งซื้อยางจะยิ่งไหลเข้ามาในประเทศไทยที่มีการจัดการสวนยางตามมาตรฐานสากล FSC มากขึ้น